

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

กิจกรรมการใช้ไอทีกับการสอนศาสนาอิสลาม

การดำเนินงาน นอกจากจะมุ่งเน้นการพัฒนาครูคอมพิวเตอร์ ครูสาระวิชา แล้วยังส่งเสริมให้ครูสอนศาสนาประยุกต์ใช้ไอทีที่จัดการเรียนการสอน สามารถนำสื่อเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต ไปบูรณาการสอนศาสนาควบคู่กับเนื้อหาสาระวิชาที่นักเรียนจำเป็นต้องจะต้องเรียนรู้ควบคู่กันไป ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในยุคศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ครูพัฒนาความรู้เพิ่มเติมในการใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนอิสลามศึกษา
- เพื่อให้ครูสอนศาสนาพัฒนาทักษะการใช้ไอทีเพื่อการสอน
- เพื่อปรับมุมมองและกระบวนการทางความคิดที่มีต่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษากับการใช้สื่อเทคโนโลยี



ผลการดำเนินงาน

ประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริฯ เล่าให้ฟังว่า “ก่อนเข้าโครงการฯ ครูสอนศาสนา รวมทั้งครูสาระวิชาและผู้บริหารบางคน ไม่ได้ใช้ไอทีมาก่อน โดยเฉพาะครูสอนศาสนาส่วนใหญ่จะรู้สึกห่างไกลเรื่องไอทีมาก แต่หลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแล้ว ครูสอนศาสนาสามารถนำสื่อคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตไปช่วยในการเรียนการสอน เช่น สร้างสื่อนำเสนอ ทำให้บรรยากาศเปลี่ยนจากเดิมที่มีแต่การบรรยายอย่างเดียวไปเป็นการเรียนที่รูปแบบหลากหลายขึ้น นักเรียนจึงได้เปิดโลกกว้างตามครูไปด้วย”

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้ประสานให้โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง รวมทั้งพัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นหน่วยงานเครือข่าย จัดอบรมและเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียน

โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย สมัครเข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม โรงเรียนบางกอกพิทยา โรงเรียนบ้านกุวิง โรงเรียนอัสเตาฟีกะห์อิสลามียะห์

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2557 มีโรงเรียนได้รับป้ายพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย มีจำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี และโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม จ.สงขลา

ครูที่เข้าอบรมสามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนได้ และมีการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

